

กระทู้ถามที่ ๑๘๑๕ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเก็บกักน้ำในไร่นา ในพื้นที่อำเภอบ้านแพวง อำเภอนาทม
อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมในหลายอำเภอกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่จำนวนหลายแห่งมีสภาพแห้งขอดและตื้นเขินทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้เพียงพอ หากมีการอุดหนุนเก็บกักน้ำในไร่นากระจายไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของราษฎรก็จะทำให้ราษฎรสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ โดยราษฎรได้มีการออกค่าใช้จ่ายสมทบสระละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมีความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการอุดหนุนตำบลละ ๑๐๐ สระ และขุดลอกหนองน้ำตำบลละ ๒ แห่ง ในพื้นที่ต่อไปนี้คือ อำเภอบ้านแพวง อำเภอนาทม อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนเก็บกักน้ำในไร่นาในพื้นที่ดังกล่าวภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๒. หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๘๑๕ ร.

ของ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนน้ำในไร่นาในพื้นที่อำเภอบ้านแพน อำเภอนาทม
อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ข้าพเจ้า นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนเก็บกักน้ำในไร่นาในพื้นที่ดังกล่าว
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ ขอรับรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการอุดหนุนน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐
ลูกบาศก์เมตรและเกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนน้ำ ๒,๕๐๐ บาทต่อบ่อ ในพื้นที่
ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน
และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๕๓ กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการอุดหนุนน้ำในไร่นาขนาด
๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่จังหวัดนครพนมไปแล้วจำนวน ๓,๘๗๗ บ่อ จากความต้องการ
ที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๔,๕๑๙ บ่อ อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพน ๒๘๖ บ่อ, อำเภอนาทม
๒๙๔ บ่อ, อำเภอศรีสงคราม ๓๙๐ บ่อ และอำเภอนาหว้า ๓๓๒ บ่อ และในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีแผนดำเนินการอุดหนุนน้ำที่จังหวัดนครพนม ๒๓๐ บ่อ ในพื้นที่อำเภอบ้านแพน ๒๕ บ่อ
อำเภอนาทม ๒๕ บ่อ, อำเภอศรีสงคราม ๕๐ บ่อ และอำเภอนาหว้า ๒๐ บ่อ เนื่องจากความต้องการ
แหล่งน้ำของเกษตรกรทั่วประเทศมีจำนวนมาก ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด
จึงต้องกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกษตรกรได้สมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้วให้ทั่วถึง

สำหรับการขุดลอกหนองน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓ กรมพัฒนาที่ดินได้
ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำในพื้นที่อำเภอนาทม ๒ แห่ง, อำเภอศรีสงคราม ๙ แห่ง และอำเภอนาหว้า
๒ แห่ง และมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ อำเภอศรีสงคราม ๓ แห่ง และที่
อำเภอบ้านแพน ๑ แห่ง

คำถามข้อที่ ๒

หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ
๒๕๕๔ จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอรับรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒ รายละเอียดดังคำตอบข้อ ๑